



## มร.ลป. ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชน คนราชภัฏ ครั้งที่ 1



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนินุบลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ และองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชน คนราชภัฏ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ พิพิธภัณฑสถานพระเกียรติ อำเภอลองหลวง จังหวัดพทุมธานี โดยมี พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด รศ.มาลีณี จุฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏให้ได้พัฒนา Soft Skill และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษาและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิศวกรรมสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขาธิการประจำ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีตัวแทนผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

## สวก. มร.ลป. พัฒนาศมรรถนะดิจิทัลประชาชนจังหวัดลำปางฯ ผู้สูงอายุ อบต.บ้านดง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลประชาชนจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดการอบรม เรื่อง “วัยเก๋าดิจิทัล รู้ชนะ รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล” สำหรับภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอดงมะดะ จังหวัดลำปาง วิทยากรโดย นายรวีพันธ์ หนองงาม และ นายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าอบรมจำนวนกว่า 50 คน โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและยกระดับการให้บริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับประชาชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่สร้างความร่วมมือพัฒนาและการแลกเปลี่ยนความรู้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง







# มร.สป. ต้อนรับคุณวิชัย กองแดง พร้อมคณะ หัวเรือเรื่องพลังงานสะอาด ธุรกิจคาร์บอนเครดิต ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตผู้ช่วยพยาบาลรองรับสังคมผู้สูงอายุ และกิจกรรมนักศึกษา



เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ปรีดดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ อ.ปิยธรรม เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.ไพบุลย์ หมุ่มมาต อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คุณวิชัย กองแดง ประธานมูลนิธิ หนึ่งน้ำใจ One Love Foundation และทีมงาน CEO TV Direct ทีมผู้บริหาร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) Digital NT Solution ณ ห้องรับรอง ชั้น 10 อาคารโอฬาร ไรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทั้งนี้ได้ร่วมหารือในประเด็นพลังงานสะอาด ธุรกิจคาร์บอนเครดิตเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 การสนับสนุนธุรกิจ BCG : เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) แบบเม็ดพลาสติกรีไซเคิล การสนับสนุนด้านเกษตรอินทรีย์ แนวทางส่งเสริมการผลิตบัณฑิตผู้ช่วยพยาบาล เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้นักศึกษาริเริ่มการทำธุรกิจในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการสมัยใหม่ (Startup) รองรับการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนและเป็นธุรกิจของตนเองเมื่อจบการศึกษา อีกทั้งหารือถึงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในการไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อโกงหรือหลอกลวงผู้อื่น การเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีมีคุณธรรม และการแบ่งปันความรู้และโอกาสให้แก่ผู้ที่ด้อยกว่าอีกด้วย

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวชนิกานต์ สุพิทยาพร นางสาวไทยประจำปี 2566 และ รองอันดับสอง Miss Global 2023 และ นางสาวณิชา พูลโกคะ รองอันดับ 2 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการกิจกรรมและการเป็นผู้นำนักศึกษา ร่วมกับตัวแทนองค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ และนักศึกษามขมร TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



# มร.สป. ประชุมออนไลน์หาความร่วมมือทางวิชาการกับ Hainan College of Foreign Studies

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 รศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ พร้อมด้วย อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.บัณฑิตกาญจก ตั้งภากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.จิตรลดา มุลมา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.บัณฑิต บุขบา ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.อารยา อริยา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะผู้บริหาร Hainan College of Foreign Studies สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Prof. Dr. Deng Yingying รองอธิการบดี ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับเนื้อหาและแผนการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสองสถาบัน การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระยะสั้น รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันในอนาคต







# คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรม Workshop ครุสต่างค์



เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.วิดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี Workshop ครุสต่างค์ โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ นำทีมโดย คุณสมิตานันท์ พรหมพินิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย และทีมงาน ประกอบด้วย คุณไพโรจน์ เภาวิจิตร คุณจารุมาส ปาละรัตน์ และ คุณนิรัชรา ปัญญาจักร ณ ห้องผลิตสื่อ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (แบ่งกซ์ชาติ) ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้สมรรถนะทางการเงินที่ควรมี ความรู้พื้นฐานในการจัดการเงิน แหล่งข้อมูลและตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางการเงิน การเขียนข้อเสนอโครงการ และรายงานผลโครงการ

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมจำนวน 23 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 7 คน ซึ่งหลังจากได้เรียนรู้จากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือแล้ว นักศึกษาจะนำไปออกแบบ "ห้องเรียนการเงิน" ในสถานศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ นักศึกษามีความเข้าใจทางการเงิน และนำประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้เข้าใจและสามารถจัดการเรื่องเงินได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งนักเรียนสามารถนำไปบอกต่อให้กับผู้ปกครอง หรือเพื่อนนักเรียนเกี่ยวกับการเงินได้อีกด้วย

## สวท. มร.ลป. ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ "การทำกระเป๋าเป้แบบเย็บด้วยมือ" ผู้สูงอายุตำบลนาควี



เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2567 ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะทำงานจัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่ตำบลนาควี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หัวข้อ การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ "การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า (กระเป๋าเป้แบบเย็บด้วยมือ)" ณ วัดน้ำไทรงาม ตำบลนาควี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนผู้สูงอายุในตำบลนาควี มีรายได้เสริมจากอาชีพหลัก เพิ่มรายได้สร้างเศรษฐกิจของชุมชนตนเอง สร้างการเรียนรู้ในชุมชน









# สวท. มร.ลป. เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ



เมื่อระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2567 บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องพิชัยสงคราม อาคาร ICIT ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมี อ.ดร.พิสุทธิ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ ผศ.ดร.ปิยมั่น วรวิทย์รัตนกุล รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ต้อนรับ

ในการนี้บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้แก่ นายจำเนียร หัตถา นายวีพันธ์ หนองาม นายภาสกร สีเหลือง น.ส.ภัทราภรณ์ อดังว่า ร.ต.ปิยะพันธ์ มูลเสน นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ และ นายภูวิช กันทะยศ เข้าศึกษาดูงานในส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล และงานส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ รับฟังการบรรยายโครงสร้างการบริหารองค์กร วิสัยทัศน์ - ค่านิยม เรียนรู้ระบบบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลและงานส่งเสริม นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ พร้อมด้วยการเรียนรู้ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย (Data Center) ระบบโรงไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร IDIT รับชมระบบงานส่งเสริม นวัตกรรมและเทคโนโลยี การเรียนรู้บริการอบรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการออนไลน์และระบบสารสนเทศ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรม ห้องผลิตสื่อมัลติมีเดีย และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งนำเอาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านการบริหารจัดการองค์กร การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

## สำรวจความต้องการ หลักสูตรฝึกอบรม

บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เปิดถึง 21 มิถุนายน 2567




สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
โทร. 054-237399 ต่อ 8023 หรือ อีเมล art@lpru.ac.th  
facebook.com/artlpru

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบ

# CYBER ODYSSEY

รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ปีที่ 1

## ร่วมเดินทางผจญภัยในโลก CYBER และความรู้ ผ่านกิจกรรม WALK RALLY

11 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุมจินตนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พบกับ

- การแนะนำระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
- การใช้งาน Cyber ผ่านระบบ Internet ความเร็วของมหาวิทยาลัย
- การใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลของมหาวิทยาลัย ผ่านคลังข้อมูลทางวิชาการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
โทร. 054-237399 หรือ อีเมล art@lpru.ac.th facebook.com/artlpru

สำหรับผู้ที่ต้องการจะได้รับของขวัญสุดน่ารักจาก สวท.

แนะนำ การใช้บริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์





# ร.ร. สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมนิเทศอาจารย์พิเศษและบุคลากร เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2567



เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 อ.ดร.สมศักดิ์ กำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการประชุมนิเทศอาจารย์พิเศษและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์พิเศษและบุคลากร พร้อมทั้งชี้แจงนโยบาย แนวทางการศึกษาของโรงเรียนสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และร่วมพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาในอนาคต

ในการนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีอาจารย์พิเศษเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนจาก 5 คณะประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์ ทั้งหมด 27 ท่าน ทั้งนี้เพื่อให้มีความพร้อมต่อการเปิดภาคเรียนเต็มรูปแบบ มุ่งสร้างคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ โดยนำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมก้าวสู่ความเป็นสากล และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ เป็นนวัตกรรมที่คิดเป็น ทำเป็น เห็นวัฒนธรรมเป็นสำคัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

## รับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

บัดนี้-27 พ.ค. 2567

สมัครเลย

28 พ.ค. 2567 สอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

30 พ.ค. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

31 พ.ค. 2567 บันทึกข้อมูลประวัติและชำระค่าเรียนภาคเรียนที่ 1

4-7 มิ.ย. 2567

สมัครเลย

www.lpru.ac.th

054-237399 ต่อ 5162

086-4215760 0850294697

guest speaker

## ประชุมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2567

12 มิถุนายน 2567

พบกับ "ป้าต๋อ"

คุณสมบัชร จิระสาโรช

INFLUENCER & ORGANIZER

หัวข้อ "เรียขอย่างมีความสุข เต็มเต็มชีวิตในมหาวิทยาลัย"

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

FOLLOW

www.snk.lpru.ac.th

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง @actvity999

ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

## แจ้งปิดทำการวันหยุดราชการ

เดือน พฤษภาคม 2567

22 พ.ค. 2567 วันสงกรานต์

www.lpru.ac.th

เปิดแล้ว

## ยืมอุปกรณ์ POCKET Wi-Fi

สำหรับคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รับอุปกรณ์และชำระค่าประกันอุปกรณ์เสียหาย 1,500 บาท

สำหรับวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ส.ป

ปิดนี้ เป็นต้นไป